



ที่ กค ๐๗๒๙.๐๔/บพ๔/ว. ๑๑๐๑

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
ถนนจักรีประพาส ชุมพร ๘๖๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองดีกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษี ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ "เป่าตัง"

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ขอส่งเอกสารข่าวฉบับดังกล่าวมาพร้อมนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในหน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รับทราบ จาก อ.มท. ๕๖ กรมสรรพากร
- สรรพากรพื้นที่ชุมพร
ขอแสดงความยินดีแก่ประชาชน
ข่าวสาร
- เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ เลาทพิบูลรัตนนา)
สรรพากรพื้นที่ชุมพร

นางสาวศิริวรรณ เลาทพิบูลรัตนนา
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระดาม

ส่วนบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๘๙๙ (ราวดี)
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๒๘๑๘
e-mail : email.chumphon@rd.go.th

- อ.คณิศร ทนทานสิน

(นายชัชวาล คำคำ)

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนากระดาม



ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษียื่นยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ “เป่าตัง”

นายสรวณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนายผยอง ศรีวิณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยื่นยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กรมสรรพากร กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสรวณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษี ที่ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เสียภาษี และภาคธุรกิจทำธุรกรรมทางภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและใช้บริการได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความรอบคอบและให้ความระมัดระวังเรื่องข้อมูลภาษี ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งกรมสรรพากรมีนโยบายพัฒนาการให้บริการผู้เสียภาษี ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมสรรพากรให้ความสำคัญโดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการนำบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” ซึ่งเป็นแอปฯ ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผ่านกระบวนการการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่กรมสรรพากรได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้เสียภาษี ได้แก่ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ระบบตรวจสอบข้อมูลทางภาษี (My Tax Account) ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) ระบบตรวจสอบเงินบริจาค (e-Donation) ระบบยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ผ่านแอปพลิเคชัน (RD Smart TAX) และระบบรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty) รวมทั้งบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของกรมสรรพากรที่จะพัฒนาเพิ่มอีกในอนาคต”

การให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอปฯ “เป่าตัง” เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยพัฒนาโดย บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางการชำระภาษีที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีระดับความน่าเชื่อถือของอัตลักษณ์เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกฎหมาย ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการให้ข้อมูลธุรกรรมภาษีอีกด้วย

/ความร่วมมือ...

ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับธนาคารกรุงไทยในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี ยืนยันตัวตน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ “เป่าตัง” ในครั้งนี้ ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลภาษีเมื่อใช้บริการธุรกรรมทางภาษีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางภาษี ให้กับภาคธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาในท้องที่ (สำนักงานสรรพากรอำเภอ) ทุกสาขา ในวันเวลาราชการ

จัดทำโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ. จักรีประพาส ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๒๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๒๘๑๘

www.rd.go.th /email : email.chumphon@rd.go.th